

Số: ..../BC- HĐNVQS

Hà Thanh, ngày ... tháng 8 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.**

Thực hiện Kế hoạch số 6/KH-ĐGS ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Thường trực HĐND xã Hà Thanh giám sát chuyên đề về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Hội đồng NVQS xã xây dựng Báo cáo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 với các nội dung, cụ thể đó là:

**I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

*1.1. Công tác triển khai quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên:*

Xác định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, Đảng uỷ, UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nghiêm túc triển khai, quán triệt sâu rộng các Luật, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên như : Luật Nghĩa vụ Quân sự số: 78/2015/ QH13 Ngày 19/6/2015; Nghị định 37/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 120/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; Căn cứ kế hoạch số 191/KH- UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

*1.2. Công tác triển khai ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp Ủy đảng. UBND xã, Hội đồng NVQS xã.*

**Ngày 20/10/2022 Đảng uỷ ra Nghị quyết số: 32- NQ/ĐU** về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số: 43/KH- UBND ngày 10/10/ 2022 về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đã được quán triệt, triển khai tới tất cả các Chi bộ, các thôn, thôn toàn trong xã; Thông báo số: 03/TB- HĐNV QS ngày 10/10/2022 về việc phân công phụ trách các thôn cho các thành viên trong Hội đồng NVQS; Hội đồng NVQS xã được kiện toàn tại Quyết định số: 1388/QĐ – UBND ngày 10/10/2022; ban hành kế hoạch số: 45/KH – HĐNV ngày 11/10/2022 về xét duyệt, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ .Các nhiệm vụ đã được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bên cạnh đó Đảng uỷ, UBND xã đã thường xuyên lồng ghép chỉ đạo nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ năm 2022 vào các hội nghị chuyên đề của Đảng uỷ, UBND xã do vậy đã giảm bớt số lần họp Hội đồng NVQS, nhưng nhiệm vụ tuyển quân đã được quán triệt sâu và thực hiện nghiêm túc chặt chẽ.

*1.3. Công tác phối hợp với các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức*

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đảng uỷ, UBND, Hội đồng NVQS xã tiếp tục ra các văn bản chỉ đạo và triển khai cho các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ, thành viên Hội đồng NVQS xã phụ trách thôn xuống cơ sở đôn đốc, chỉ đạo, giúp đỡ các thôn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Ban chỉ uỷ các chi bộ đã quán triệt Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ, các thôn thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Các văn bản của cấp trên, của xã được quán triệt, triển khai đến các Chi bộ, các thôn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ, thành viên Hội đồng NVQS xã phụ trách thôn, các đồng chí trưởng phó các đoàn thể trong xã thường xuyên, chủ động sát địa bàn phụ trách đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện; Hội đồng NVQS xã đã thành lập các tổ công tác liên tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các ngành, đoàn thể đã nhiều lần giành thời gian xuống trực tiếp các gia đình để nắm tình hình, động viên, đôn đốc thanh niên về khám tuyển NVQS; chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn tháo gỡ khó khăn. Từ đó mà nhiều thôn bước đầu gặp khó khăn đã nhanh chóng khắc phục và vươn lên có kết quả tốt .

## **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục**

Công tác tuyên truyền, giáo dục được coi trọng, bám sát nhiệm vụ và tình hình cụ thể, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều nội dung, hình thức. Nội dung tuyên truyền, vận động tập trung vào Luật NVQS năm 2015, Nghị định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 120/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực tế của địa phương về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chế độ, chính sách đối với thanh niên và gia đình khi thanh niên nhập ngũ, xuất ngũ; MTTQ, các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện Luật NVQS, thực hiện quyền trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.

Đài truyền thanh trong năm đã viết được: 03 tin bài tuyên truyền thực hiện luật NVQS, Thông báo công dân vi phạm trong lĩnh vực thực hiện NVQS là 06 lượt trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ, nhân dân, công dân trong độ tuổi nắm và hiểu sâu về luật NVQS...

## **II. KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, KHÁM TUYỂN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ**

### **1. Đăng ký tuổi 17.**

Căn cứ kế hoạch của UBND xã, Hội đồng NVQS xã, Ban CHQS xã đã thành lập tổ công tác phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể các thôn tiến hành rà soát, lập danh sách, tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân 17 tuổi tổng số là: 25/25 công dân đạt tỷ lệ:100% ( tại phụ lục số II ); phúc tra, sơ tuyển, lập danh sách phân loại nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Việc xét duyệt, phân loại nguồn công dân SSNN được tiến hành công khai, dân chủ, công bằng,

đúng luật; quản lý nguồn SSNN được tổ chức chặt chẽ đến từng cơ sở thôn; giấy thông báo thời gian có mặt ở địa phương để thực thực hiện NVQS năm 2022 được gửi kịp thời cho thanh niên đủ điều kiện thực hiện NVQS sau sơ tuyển.

Trước khi tổ chức khám sức khỏe NVQS năm 2022, Hội đồng NVQS xã đã ban hành kế hoạch, thành lập tổ phức tra nguồn SSNN và đơn đốc Ban CHQS xã và tổ phức tra tiếp tục rà soát, sơ tuyển, xét duyệt phân loại nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, lập danh sách đề nghị phát lệnh gọi công dân khám sức khỏe NVQS năm 2022 thông qua UBND, Hội đồng NVQS huyện phê duyệt và thông báo bằng văn bản tới từng thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe, đảm bảo đúng luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

## **2. Công tác khám sức khỏe. Tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ.**

### *2.1. Khám sơ tuyển.*

Ban chỉ huy quân sự phối hợp với Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất cùng với Trung tâm y tế huyện tứ kỳ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 vào ngày 05/11/2022 kết quả tổng số thanh niên điều khám sơ tuyển 34/39 Đạt tỷ lệ 87,17 %; số thanh niên không khám 05 Thanh niên chiếm 12,8 % . ( phụ lục III ). Sau khi khám tập trung tại Trạm y tế lần 1 HĐNV QS xã, BCH QS xã tiếp tiếp tục khám bổ sung lần 2 vào ngày 22/11/2022 tại trạm y tế xã.

Nhìn chung các thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ các ngành, đoàn thể của xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trực tiếp đến các gia đình có thanh niên trong độ tuổi SSNN đơn đốc và tìm gọi số thanh niên vắng mặt, đi làm xa về, đưa thanh niên đến Trung tâm y tế huyện khám sức khỏe NVQS theo kế hoạch.

### *2.2. Khám tuyển tại huyện.*

Ngày 10 tháng 12 năm 2022 Hội đồng NVQS xã, BCH QS xã thực hiện kế hoạch số:1018KH – HĐNVQS ngày 03/11/2022 của huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân Tổng số phát lệnh khám: 31 thanh niên; đã khám 31 thanh niên đạt 100% ( trong đó đủ sức khỏe: 20 thanh niên chiếm 64,51 % , không đủ sức khỏe 11 thanh niên chiếm 35,48% ). Thanh niên không tham gia khám tuyển: 0 thanh niên chiếm 0% ( Phụ lục IV ).

Công tác thâm nhập, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, phát lệnh gọi nhập ngũ Năm 2022, toàn xã có 04 đầu mỗi nhận quân của Quân đội ( Quân đoàn 2, Lữ 513, Lữ 363, Lữ 144); 02 Thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND. Ban CHQS phối hợp với các đơn vị nhận quân và các đồng chí thành viên HĐNVQS xã phối hợp với các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tiến hành thâm nhập thanh niên và gia đình theo quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, nhanh, gọn. Sau thâm nhập tiến hành chốt quân số, phối hợp với công an xã xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị của thanh niên và gia đình. Toàn xã đã thâm nhập là 18 thanh niên, chốt quân số là 18 thanh niên và giao lệnh gọi cho 18 thanh niên, trong đó 16 thanh niên làm nhiệm vụ NVQS và 02 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, đều đúng thủ tục, nguyên tắc. Hội đồng NVQS xã đã tổ chức giao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tập trung tại Hội trường UBND xã , kết hợp động viên, tặng quà cho tân binh sẵn sàng

nhập ngũ và các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ được xuất ngũ trong năm 2023 nhân dịp Xuân Nhâm Dần.

### 2.3 Tổ chức giao quân:

Đề động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và làm tốt chính sách hậu phương quân đội, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức tốt việc gặp mặt tặng quà trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và trước khi thanh niên nhập ngũ. UB MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, và các thôn cũng có quà tặng các thanh niên. BCH QS xã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ trong Hội nghị gặp mặt, tặng quà thanh niên đảm bảo trọng thể, đoàn kết, vui vẻ, góp phần động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngày giao quân, Hội đồng NVQS xã bố trí phương tiện đưa thanh niên về huyện dự lễ giao, nhận quân đảm bảo an toàn, nhanh gọn, đúng thời gian quy định, ngày giao quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ xã nhà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

### 2.4. Kết quả giao quân năm 2022:

Toàn xã giao 18 thanh niên cho các đơn vị, trong đó có 13 thanh niên giao cho cho 04 đầu mỗi đơn vị nhận quân của Quân đội và 02 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 83,33 % chỉ tiêu huyện giao, số thanh niên đã trúng tuyển nhưng chống lệnh 03 thanh niên chiếm 16,66%, chất lượng cụ thể là:

- Trình độ văn hoá: Đại học, Cao đẳng: 03 thanh niên; Lớp 12 là: 13 thanh niên; Lớp 9 là: 02 thanh niên.
- Tuổi đời: Tuổi 18 - 20 là: 14 thanh niên. Tuổi 21 là: 02 thanh niên. Tuổi 22-24 là: 02 thanh niên. Tuổi 25 - 27 là: 0 thanh niên.
- Về chính trị: Đoàn viên là: 18 thanh niên, Đối tượng Đảng là: 0 thanh niên.

Công tác bù đổi sau giao quân Thực hiện bù đổi theo quy định, Hội đồng NVQS đã chủ động chuẩn bị tốt số lượng dự phòng phù hợp, đảm bảo sẵn sàng bù đổi theo kế hoạch. Hội đồng NVQS xã làm việc và động viên với các gia đình và thanh niên trong diện dự phòng sẵn sàng nhận lệnh lên đường vào đơn vị trong diện bù đổi theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện.

### 3. Công tác xử lý các vi phạm Luật NVQS:

Các thanh niên trong diện gọi khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2022 của xã cơ bản đều chấp hành đúng Luật NVQS bên cạnh đó còn một số nam công dân chưa chấp hành luật NVQS đó là: thôn Bình cách có 01 thanh niên, thôn Hữu Chung có 01 Thanh niên; thôn Hàm Cách có 01 thanh niên do vậy đã có 08 thanh niên vi phạm về luật NVQS trong đó đã có 03 thanh niên bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt với mức phạt tiền là 62,5 triệu đồng/ 01 công dân.

Quy trình xử lý vi phạm theo luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 Nghị định 37/2022/NĐ-CP. Việc xử lý các thanh niên vi phạm được thực hiện từng bước theo quy định do Ban CHQS huyện xử lý.

### 4. Những hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại, đó là:

#### *4.1. Nguyên nhân chủ quan.*

Công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao.

Công tác rà soát, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ còn chưa được chặt chẽ.

Một số thành viên Hội đồng NVQS và một số đồng chí cán bộ từ xã đến cơ sở chưa dành nhiều thời gian, chưa tập trung vận động nhân dân thực hiện Luật NVQS.

#### *4.2. Nguyên nhân khách quan.*

Nhận thức của một bộ phận nhân dân và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ về Luật NVQS, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế. Hiện tượng không muốn nhập ngũ, trốn tránh thực hiện NVQS, có biểu hiện sử dụng các biện pháp làm sai lệch sức khoẻ khi khám tuyển, không chấp hành lệnh gọi khám sức khoẻ...Xuất hiện ngày càng nhiều số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS có hình xăm không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQPBCA ngày 15/5/2016 của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an nhằm chón tránh thực hiện NVQS.

Một số thanh niên có xu hướng làm kinh tế gia đình, lao động tự do, xuất khẩu lao động tìm mọi hình thức để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Do các hình thức xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, chưa quyết liệt thực hiện trong công tác xử lý vi phạm đối với các công dân chưa chấp hành khám tuyển, hoặc không chấp hành quyết định xử phạt theo quyết định.

### **5. Bài học kinh nghiệm:**

Cần sâu sát nắm chắc những thuận lợi, khó khăn tại các thôn, đơn đốc, động viên kịp thời để làm tốt nhiệm vụ tuyển quân. Cán bộ xã và các thôn phải thực sự gương mẫu và công bằng, xử phạt nghiêm minh đúng luật.

Phải đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyển quân.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi làm NVQS bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

Phát huy vai trò tham mưu của Ban CHQS xã, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và trực tiếp tuyên truyền, đơn đốc, tìm gọi thanh niên về khám sức khoẻ NVQS và sẵn sàng nhập ngũ khi đủ điều kiện.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên và gia đình thanh niên trong thực hiện Luật NVQS; chính sách đãi ngộ, tạo việc làm và học nghề đối với quân nhân xuất ngũ, đồng thời xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng luật và công khai với các trường hợp vi phạm Luật NVQS.

## **6. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và xử lý vi phạm, Các biện pháp khắc phục,... giải pháp, của UBND, Hội đồng NVQS trong thời gian tới,...**

### *6.1. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và xử lý vi phạm.*

Trong những năm gần đây cho đến nay do kinh tế bất ổn định giá cả thị trường bấp bênh. Tỷ lệ thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc có công việc ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp... thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ khá lớn. Số còn lại ở địa phương thì trình độ văn hoá thấp, sức khỏe kém, tư tưởng còn băn khoăn dao động, chưa tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Trong khi đó, yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng tuyển quân của Bộ Quốc phòng ngày càng cao..

- Việc tạm hoãn NVQS thời bình cho công dân là học sinh, sinh viên chưa chặt chẽ. Số học sinh học xong cao đẳng, đại học tại các trường sau khi hoàn thành khóa học không đăng ký di chuyển trở về địa phương rất ít cũng ảnh hưởng lớn đến thực lực giao quân. Công tác quản lý nhân khẩu còn bất cập nên một số người đã lợi dụng để trốn tránh thực hiện Luật NVQS.

- Số ít các nhà trường tuyển sinh muộn nên khi gọi các thanh niên đi khám xong mới có giấy xác nhập của nhà trường về địa phương để đăng ký di chuyển.

Hình thức xử phạt các công dân chưa kịp thời.

### *6.2. Các biện pháp khắc phục, giải pháp, của UBND, Hội đồng NVQS trong thời gian tới,...*

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật NVQS và văn bản chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

2. Rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn, trước mắt làm tốt công tác xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt phúc tra 3 lực lượng, làm cơ sở nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, sau phúc tra, sơ tuyển kịp thời giao thông báo cho thanh niên và gia đình thanh niên đủ điều kiện về thời gian có mặt tại địa phương để thực hiện Luật NVQS năm 2023. Triển khai đầy đủ nội dung quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chủ động toàn bộ các bước theo phương châm “ Chọn người nào, được người đó; tuyển người nào, chắc người đó” bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

3. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội từ xã tới các Ban công tác mặt trận cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên về nhận thức của tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm các gia đình có con em nhập ngũ gặp khó khăn, đón nhận quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đồng thời liên hệ các doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cuộc sống. Nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của địa phương.

5. Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành việc khám tuyển và lệnh gọi công dân nhập ngũ.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

1. Đối với Tỉnh kiểm tra xử lý kiên quyết việc chấp hành quyết định xử phạt đối với công dân chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự.

2. Đối với huyện, Hội đồng nghĩa vụ QS huyện phối hợp chặt chẽ với HĐNV quân sự xã, BCH quân sự xã, xử lý nghiêm khắc các trường hợp không chấp hành việc khám tuyển, lệnh gọi nhập ngũ

3. Đối với các ngành liên quan tại xã tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp nhân dân, cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, thanh niên hiểu sâu, nắm rõ về Luật nghĩa vụ quân sự. Triển khai đầy đủ nội dung quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chủ động toàn bộ các bước theo phương châm “ Chọn người nào, được người đó; tuyển người nào, chắc người đó” bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

Trên đây là báo cáo của HĐNV Quân sự xã trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đoàn giám sát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Thức**